



ที่ ศธ04025/ 184

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 1

ถนนศูนย์ราชการ จังหวัดขอนแก่น 40000

๒๗ มีนาคม 2558

เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ.04006/ว482 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ กรณีใช้เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ (รายได้สถานศึกษา) เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. จัดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนา/อบรม ณ ต่างประเทศ แม้จะมีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานต่างประเทศ ยกเว้นกรณี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมาย
2. การเดินทางไปตามโครงการค่ายเยาวชนระหว่างประเทศ หรือโครงการแลกเปลี่ยนครู/นักเรียน/ผู้บริหาร ระหว่างรัฐบาล กระทรวง หรือหน่วยงาน ต้องมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง หรือมีข้อตกลงความร่วมมือกันมาก่อน ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการเดินทางไปลงนามในข้อตกลงใหม่
3. การเดินทางเพื่อพานักเรียนไปร่วมประกวด/แข่งขันนานาชาติต่าง ๆ ที่จัดโดยองค์กรที่เป็นที่รู้จัก จัดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง มีประกาศกว้างขวางให้นานาชาติเข้าร่วม และมีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ
4. หากมีความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา ให้ปรับเปลี่ยนเป็นการศึกษาดูงานภายในประเทศแทน โดยเฉพาะการศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

/และโครงการ...

และโครงการตามแนวพระราชดำริต่าง ๆ หรือให้พิจารณาเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมา  
บรรยาย ซึ่งจะได้ประโยชน์และเป็นการประหยัดเงินราชการ  
ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติข้างต้น ให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นรายกรณี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายรังสฤษดิ์ ธนะภูมิชัย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

กลุ่มบริหารงานบุคคล

งานบริการบุคคล

โทร. 0-4324-6663 ต่อ 124

โทรสาร 0-4323-6530

เลขที่ ๖๑๐  
วันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๕๘  
งานที่รับผิดชอบ



ทพ.ป.จ. เขต ๑  
04327  
รับตรงที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๘  
วันที่ ๒๐

ที่ ศธ ๐๕๐๐๖/๐๕๗๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ โดยให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติตามปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขตถือปฏิบัติ และแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งถือปฏิบัติ กรณีใช้เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ(รายได้สถานศึกษา) ดังนี้

๑. งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนา/อบรม ณ ต่างประเทศ แม้จะมีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานต่างประเทศ ยกเว้นกรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมาย
  ๒. การเดินทางไปตามโครงการค่ายเยาวชนระหว่างประเทศ หรือโครงการแลกเปลี่ยนครู/นักเรียน/ผู้บริหาร ระหว่างรัฐบาล กระทรวง หรือหน่วยงาน ต้องมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง หรือที่มีข้อตกลงความร่วมมือกันมาก่อน ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการเดินทางไปลงนามในข้อตกลงใหม่
  ๓. การเดินทางเพื่อพานักเรียนไปร่วมประกวด/แข่งขันนานาชาติต่างๆ ที่จัดโดยองค์กรที่เป็นที่รู้จัก จัดเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง มีประกาศกว้างขวางให้นานาชาติเข้าร่วม และมีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ
  ๔. หากมีความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา ให้ปรับเปลี่ยนเป็นการศึกษาดูงานภายในประเทศแทน โดยเฉพาะการศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ หรือให้พิจารณาเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาบรรยาย ซึ่งจะได้ประโยชน์และเป็นการประหยัดเงินราชการ
- ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติข้างต้น ให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นรายกรณี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งสถานศึกษาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทมล รอดคล้าย)  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๔๑ - ๓  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๕๒๓๒

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๔



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ  
กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีเห็นว่า เพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณภาครัฐในการเดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดประชุม อบรม สัมมนา ในต่างประเทศ และสามารถนำเงินงบประมาณดังกล่าวไปใช้ในแผนงาน โครงการเพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน จึงมีมติให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้หัวหน้าส่วนราชการ (กระทรวง/กรม) หรือเทียบเท่า ผู้บริหารของส่วนราชการ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น กรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลที่รัฐถือหุ้น งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ยกเว้นกรณี เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาตามพันธกรณี ข้อตกลงระหว่างประเทศหรือหลักสูตรการศึกษา ที่ได้กำหนดไว้แล้ว โดยหากมีความจำเป็นให้ขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นรายกรณี และให้รวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีทราบเป็นรายเดือน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ปฏิบัติในแนวทางเดียวกันด้วย

๒. หากหน่วยงานเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาดูงาน อบรม หรือสัมมนา ให้ปรับเปลี่ยนเป็นการศึกษาดูงานภายในประเทศแทน โดยเฉพาะการศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษา การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ หรือให้พิจารณาเชิญ วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาบรรยาย ซึ่งจะได้ประโยชน์และเป็นการประหยัดงบประมาณยิ่งขึ้น

๓. ให้กระทรวงการคลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด ให้ข้าราชการเดินทางด้วยเครื่องบินในชั้นโดยสาร ดังนี้

๓.๑ ผู้ดำรงตำแหน่งประมุขบริหารระดับสูง (อธิบดีหรือเทียบเท่าผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการ เอกอัครราชทูต รองปลัดกระทรวง) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ให้เดินทางภายในประเทศในชั้นประหยัดและเดินทางต่างประเทศในชั้นธุรกิจ

๓.๒ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ให้เดินทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในชั้นประหยัด

ทั้งนี้ ในระหว่างที่กระทรวงการคลังดำเนินการปรับปรุงระเบียบฯ ให้ข้าราชการ ถือปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดแจ้งให้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมา เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

(นายอำพน กิตติอำพน)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๐ ๙๐๖๘ [www.cabinet.tha.gov.th](http://www.cabinet.tha.gov.th)